
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย 

ประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  /2566  

วันศุกร์ที่ 13  เดือน มกราคม  2566 เวลา  09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย 

************************************************************ 

ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุรเชษฐ์   วงษา ประธานสภา อบต.ดอนเตย สุรเชษฐ์  

2 นายคณิศร   สมตน รองประธานสภา อบต.ดอนเตย คณิศร  

3 นายบัณฑิต   แพงสาร สมาชิกสภา อบต.ดอนเตย หมู่ที่ 2 บัณฑิต  

4 นายวินัย   วงษา สมาชิกสภา อบต.ดอนเตย หมู่ที่ 4 วินัย  

5 นายสวรรค์   แสนเสิก สมาชิกสภา อบต.ดอนเตย หมู่ที่ 5 สวรรค์  

6 นายศักดิ์ศรี  สีกา สมาชิกสภา อบต.ดอนเตย หมู่ที่ 6 ศักดิ์ศรี  

7 นายประยงค์   สิงห์โพธิ์ สมาชิกสภา อบต.ดอนเตย หมู่ที่ 7 ประยงค์  

8 นายสมาน   เศษเพ็ง สมาชิกสภา อบต.ดอนเตย หมู่ที่ 8 สมาน  

9 นางนิยม   โคตรสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.ดอนเตย หมู่ที่ 9 นิยม  

10 นางนิลุบล  ผาล ี ปลัด อบต.ดอนเตย/เลขานุการสภาฯ นิลุบล  

ผู้ร่วมประชุม 

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเกิ้น  วงษา นายก อบต.ดอนเตย เกิ้น  

2 นายสุคนธชาติ  วงษา รองนายก อบต.ดอนเตย สุคนธชาติ  

3 นายวีระวัฒน์   วงษา เลขานุการนายก อบต.ดอนเตย วีระวัฒน์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย 
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2566 
วันศุกร์ที่  13  เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย 

************************************* 
 ผู้มาประชุม 

 1. นายสุรเชษฐ์   วงษา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย 
 2. นายคณิศร     สมตน   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย  
 3. นายบัณฑิต     แพงสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ 2 
 4. นายวินัย  วงษา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ 4 
 5. นายสวรรค ์ แสนเสิก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ 5 
 6. นายศักดิ์ศรี สีกา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ 6  
 7. นายประยงค ์สิงห์โพธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ 7 
 8. นายสมาน เศษเพ็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ 8 
 9. นางนิยม โคตรสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ 9 
10. นางนิลุบล    ผาลี   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย/เลขานุการสภาฯ 
 
 ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายเกิ้น  วงษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย 
2. นายสุคนรธชาติ  วงษา  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย 
3. นายวีระวัฒน์   วงษา  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เลขานุการสภาฯ  บัดนี้มีสมาชิกสภา อบต.ดอนเตย  มาประชุมกัน จำนวน 8 คน ถือว่าครบองค์
   ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน จึงขอเชิญประธานกล่าวเปิดประชุมและ
   ดำเนินการประชุมค่ะ  

ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้วกระผมขออนุญาตเปิดประชุม เรียน สมาชิก
   สภาฯ ทุกท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ เป็นการ
   ประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2565  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
    เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  ประธานแจ้งด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้จัดทำโครงการจัดงานวันเด็ก
   แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยในวันเสาร์ ที่ 
   ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยวัตถุประสงค์ส่งเสริม
   กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและให้ความสำคัญกับเด็ก และเยาวชนในพื้นท่ีตำบลดอนเตย
   องค์การ บริหารส่วนตำบลดอนเตย จึงขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมงานวันเด็ก 
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   แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และขอความอนุเคราะห์จากท่านสนับสนุนของรางวัล
   เพ่ือมอบให้กับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย สมัยสามัญ 
   สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2)  ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 15 ธนัวาคม  2565 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย 
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2565 
วันจันทร์ที่  15  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย 

************************************* 
 ผู้มาประชุม 

 1. นายสุรเชษฐ์   วงษา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย 
 2. นายคณิศร     สมตน   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย  
 3. นายบัณฑิต     แพงสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ 2 
 4. นายวินัย  วงษา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ 4 
 5. นายสวรรค ์ แสนเสิก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ 5 
 6. นายศักดิ์ศรี สีกา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ 6  
 7. นายประยงค ์สิงห์โพธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ 7 
 8. นายสมาน เศษเพ็ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ 8 
 9. นางนิยม โคตรสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ 9 
10. นางนิลุบล    ผาลี   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย/เลขานุการสภาฯ 

 ผู้เข้าร่วมประชุม  
2. นายคล้าย   เหนือพวน  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย 
3. นายวีระวัฒน์   วงษา  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เลขานุการสภาฯ  บัดนี้มีสมาชิกสภา อบต.ดอนเตย  มาประชุมกัน จำนวน 8 คน ถือว่าครบองค์
   ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน จึงขอเชิญประธานกล่าวเปิดประชุมและ
   ดำเนินการประชุมค่ะ  

ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้วกระผมขออนุญาตเปิดประชุม เรียน สมาชิก
   สภาฯ ทุกท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ เป็นการ
   ประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2565  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
    เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย สมัยสามัญ 
   สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1)  ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม  2565 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้มีการประชุมสมัยสามัญ สมัย
   ที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม  2565 ณ ห้องประชุม 
   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้ทำรายงานการ
   ประชุมแจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว   

    ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยท่านใด จะแก้ไขเพ่ิมเติม
   รายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอำนาจของสภาฯ แห่งนี้ เป็นผู้แก้ไขเพ่ิมเติม ขอให้ 
   สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เพื่อขอมติที่ประชุม หากมีการ 
   แก้ไขขอให้เสนอได้ 

ที่ประชุม  ไม่มี   

ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ผมจึงขออาศัยระเบียบ  
       กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 74 ขอมติ 
   ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ว่าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 
   หรือไม่ถ้าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน   
   ตำบลดอนเตยยกมือขึ้น    

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 4  (ครั้งที่ 1)  ประจำปี พ.ศ.     
2565  มาประชุม  9  คน  รับรองรายงานการประชุม จำนวน  8  เสียง  งดออกเสียง 
1 เสียง   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ    

ประธานสภาฯ   3.1 เรื่องถังขยะเปียก ลดโลกร้อน  ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    
   ดอนเตยได้ชี้แจง เรื่องถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 

เลขานุการสภาฯ   ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ขอความอนุเคราะห์ทางสมาชิกสภา  
   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้จัดทำถัง 
   ขยะเปียก ลดโลกร้อน ให้ครบทุกครัวเรือน ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ   
    2 เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ค่ะ ว่าเราจะกำหนดแข่งช่วงไหน 
   และอยากให้แข่งเป็นหมู่ละนะคะ ไม่รวมเป็นหมู่บ้านนะคะ กำหนดรางวัล กำหนดกีฬากี่ 
   ละประเภท มีประเภทไหนบ้าง  อย่างน้อยต้องจัด 2 วัน 
    3 เรื่องโครงการประกวดหมู่บ้าน จะใช้งบ สปสช.เข้ามาร่วม จะเชิญ 
   คณะกรรมการ สปสช. เข้าร่วม นะคะ 

    4. เรื่อง โครงการกำจัดวัชพืชจอก แหน     

ส.อบต. หมู่ที่ 1   แนวทางการแข่งขันกีฬา และสถานที่แข่งขันด้วยครับว่าจะจัดที่ไหน อย่างไร 
   หรือว่าจะจัดตรงที่ลานกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยไหม (ตรงที่ตลาด
   คลองถม) จะดีไหมครับ ประเภทของกีฬา ก็มีฟุตชอล วอลเล่บอลหญิง ตะกร้อชาย
   นะครับ  
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ส.อบต. หมู่ที่ 9  เสนอสนามกีฬาขอจัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยเลยได้ไหมค่ะ และ
อยากได้อุปกรณ์กีฬา เพ่ือให้เยาวชนได้เล่นออกกำลังกายด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 

ประธานสภาฯ  - ไม่ม ี-   

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีเรื่องจะแจ้งในระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่
   ครับ เชิญครับ 

ส.อบต. หมู่ที่ 1  คือผมอยากสอบถามทางคณะผู้บริหารและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับ ว่าใน
   ส่วนของ โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม เพราะว่ามีราษฎรหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 มา
   สอบถามเรื่องโครงการที่ได้ประชาคมมาครับ คือ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังคูสารเข้
   ครับ เพราะในขณะนี้ราษฎรได้ลงทำนาปรังแล้วครับ แต่ก่อไผ่ปกคลุมถนนหมดแล้ว 
   และไม่สามารถขนเครื่องมือการเกษตรเข้าสู่แปลงเกษตรไม่ได้ จึงอยากขอให้ทางคณะ
   ผู้บริหารได้ชี้แจงต่อสภาด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ส.อบต. หมู่ที่ 2  ผมอยากสอบถามทางคณะผู้บริหาร เรื่อง โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม  เพราะมี
   โครงการที่จำเป็นและเร่งด่วนมาก คือ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนาพ่อก้อน 
   วงษา ถึง ถนนปฏิรูป ครับ เพราะว่าถนนสายนี้ราษฎรต้องไปกรีดยางอันตรายมากครับ 
   ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ และเปลี่ยวด้วยครับ ขอให้คณะผู้บริหารช่วยชี้แจงต่อสภาด้วยครับ 
   ขอบคุณครับ 

ส.อบต. หมู่ที่ 4  เรื่อง ตลาด ครับ ผมอยากให้ทางคณะผู้บริหารได้ปรับปรุงแก้ไขด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ส.อบต. หมู่ที่ 5  ผมเรื่องความเดือดร้อนราษฎร จำนวน 2 เรื่อง  
   1. เรื่อง ถนนสายข้างบ้านนายจำรัส  แสนเสิก ถึง วังขอน มีฝุ่นละอองทำให้เกิดมลพิษ 
   และการสัญจรไปมาไม่สะดวกและอาจจะเกิดอันตรายได้ 
   2. เรื่อง น้ำประปาดอนแสนเสิก บางวันก็มา บางวันไม่มา ราษฎรที่ใช้น้ำก็ไม่ก่ีหลังคา
   เรือนแต่น้ำไม่มา ราษฎรเดือดร้อน จึงอยากสอบถามทางคณะผู้บริหารครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  เรื่องฝุ่นละออง น่าจะต้องการรถบรรทุกน้ำ เพ่ือไปรดถนนเพ่ือบรรเทาการเกิดฝุ่น
   ละอองนะครับ  

คณะผู้บริหาร  ทางคณะผู้บริหารจะแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการให้ และกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่ง 
  ดำเนินการให้อย่างเร่งด่วนครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ  มีท่านใดมีข้อเสนอเพ่ือหารือ หรือเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอปิดประชุมครับ
  

ทีป่ระชุม   ไม่มี  

ประธาน   กล่าวปิดการประชุม เวลา 15.00 น. 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้มีการประชุมสมัยสามัญ สมัย
   ที่ 4 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  2565 ณ ห้องประชุม 
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   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้ทำรายงานการ
   ประชุมแจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว  

   ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยท่านใด จะแก้ไขเพ่ิมเติม 
   รายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอำนาจของสภาฯ แห่งนี้ เป็นผู้แก้ไขเพ่ิมเติม ขอให้
   สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เพื่อขอมติที่ประชุม หากมีการ
   แก้ไขขอให้เสนอได้ 

ที่ประชุม  ไม่มี  

ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ผมจึงขออาศัยระเบียบ  
       กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 74 ขอมติ 
   ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ว่าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
   หรือไม่ถ้าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน   
   ตำบลดอนเตยยกมือขึ้น   

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 4  (ครั้งที่ 2)  ประจำปี พ.ศ.    
2565  มาประชุม  8  คน  รับรองรายงานการประชุม จำนวน  8  เสียง  งดออกเสียง –  

ประธานสภาฯ พักรับประทานอาหารว่าง  (เวลา  10.40 น.)   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ  

ประธานสภาฯ   อยากทราบการจัดทำโครงการ ตามท่ีประชาชนเดือดร้อน เช่น โครงการก่อสร้างถนน
   ลูกรัง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต และโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หรือโครงการ
   ต่าง ๆ ดำเนินการตามโครงการได้เลยหรือไม่ เพราะสภาองค์การส่วนตำบลดอนเตย 
    ได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย สมัยสามัญ เป็น 4 สมัย 
   ดังนี้  สมัยที่ 1  เดือน กุมภาพันธ์ 2566 

สมัยที่ 2 เดือน มิถุนายน 2566 

สมัยที่ 3 เดือน สิงหาคม 2566  
สมัยที่ 4 เดือน ธันวาคม 2566  ขอเชิญท่านปลัดชี้แจง ครับ 

ปลัด อบต.  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายก และผู้เข้าร่วมทุก
   ท่าน  เรื่อง การจัดทำแผน   มีระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนา
   ท้องถิ่น โดยการออกประชุมประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมแผนพัฒนาระดับตำบล 
   และเม่ือได้โครงการแล้วให้นำโครงการที่เสนอในที่ประชุมผ่านคณะกรรมการสอง
   คณะกรรมการ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาแผนและคณะกรรมการสนับสนุนแผน เพ่ือให้
   สภาเห็นชอบและนายกประกาศใช้ ในทางปฏิบัติตามระเบียบ เมื่อประกาศใช้แผนแล้ว 
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จะต้องนำโครงการนั้นลงในระบบ e – plan  และทำเป็น
   รูปเล่มตามที่ประกาศใช้ การประชุมทั้ง 4 สมัย ในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นการเสนอ
   โครงการเข้าแผน เดือนมิถุนายน เป็นการประชุมเพ่ืออนุมัติแผน เดือนสิงหาคม อนุมัติ
   รายจ่ายประจำปี เดือนธันวาคม เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณที่
   ผ่านมาของคณะผู้บริหาร ค่ะ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในส่วนขอแผนพัฒนาท้องถิ่นอีกไหมครับ  

นายบัณฑิต แพงสาร กระผมขอเรียนถามว่า แผนต้องเอาเข้าทุกปีหรือทำใหม่หรือไม่ เช่น ถนน คสล. และ
   ก่อสร้างถนนลูกรังสายสาระเข้  
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ปลัด อบต.  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น จะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่
   ถ้ามีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น สามารถนำมาตราเป็นข้อบัญญัติหรือขอ
   งบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ หรือจากงบพัฒนาจังหวัดได้เลยค่ะ 

ประธานสภาฯ  ขณะนี้ เวลา 11.50 น. ผมขอพักรับประทานอาหาร ขอให้สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่
   ห้องประชุม เวลา 13.00 น.                                                                                

ประธานสภาฯ   ดำเนินการประชุม เวลา 13.10 น. 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 

ประธานสภาฯ           ตามที ่นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบลดอนเตย ได้ยื่นญัตติ เรื่อง ขอแก้ไข 
   เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน นั้น จึงขอเชิญท่านนายกองค์การ
   บริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้ชี้แจงรายละเอียดการยื่นญัตติในครั้งนี้ เชิญครับ 

นายก อบต.ดอนเตย เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย 

   เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ประกอบด้วย  
1. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง (ซ่อมสร้าง) สายหน้าวัดสว่าง
อารมณ์ ดอนเตย ถึง สี่แยกทางหลวงชนบท หมู่ที่ 1 ขนาดผิวการจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 211 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท 
2.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง (ซ่อมสร้าง) สายบ้านดอนเตย ถึง 
โคกสี  หมู่ที่ 8  ขนาดผิวการจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 211 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท 
เพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ในสมัยประชุมนี้ 
ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนดังกล่าวมาด้วยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

                                            (ลงชื่อ)        เกิ้น  วงษา        ผู้เสนอ 

(นายเกิ้น  วงษา) 

                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย 

ตามท่ีข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ประกอบด้วย  
1.  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง (ซ่อมสร้าง) สายหน้าวัด

 สว่างอารมณ์ ดอนเตย ถึง สี่แยกทางหลวงชนบท หมู่ที่ 1  ขนาดผิวการจราจรกว้าง 5.00 
 เมตร ยาว 211 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เป็นจำนวนเงนิ 500,000 บาท 
 เรื่องเดิม ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนน
 คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยาง สายวัดสว่างอารมณ์ ดอนเตย สี่แยกทางหลวง
 ชนบท หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนา 0..๕ เมตร เอกสารที่
 เกี่ยวข้องดังนี้ 
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๑. คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ที่ ๓๘๔/๒๕'๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
๒. สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๗๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
๓. รายงานการควบคุมงาน สัปดาห์ที่ ๑ และ ๒ 
ข้อเท็จจริง ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวฯข้างต้น

 ได้ออกตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างปรากฏว่า ถ้าปูพ้ืนทางผิวแอสพัสท์ติกทับถนน
 คอนกรีตเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร จะติดและทับรางระบายน้ำ ถ้าช่วงฤดูฝนน้ำท่วมขังจะ 
 เปิดฝารางระบายน้ำเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังไม่ได้ จึงเห็นควรแก้ไขจากเดิม ผิวจราจร
 กว้าง ๕.00 เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนา 0.0๕ เมตร เปลี่ยนเป็น ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 

เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จึงขอมติที่ประชุมสภา เพื่อขออนุมัติ
 เปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดที่ยื่นญัตติครับ 

2. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง (ซ่อมสร้าง) สายบ้านดอนเตยถึงโคกสี
 หมู่ที่ 8  ขนาดผิวการจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 211 เมตร หนาเฉลี่ย 
 0.05 เมตร เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท  

เรื่องเดิม ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนน
 คอนกรีตเป็นถนนลาดยาง สายสายบ้านดอนเตย - โคกสี หมู่ที่ ๘ ผิวจราจรกว้าง ๕.00 
 เมตร ยาว 211 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ที่ 383/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
6. สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๗๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
๓. รายงานการควบคุมงาน สัปดาห์ที่ ๑ และ ๒ 
ข้อเท็จจริง ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับหัสดุโครงการดังกล่าวฯข้างต้น    
ได้ออกตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างปรากฏว่า ถ้าปูพ้ืนทางผิวแอสฟัสท์ติกทับถนนคอนกรีต
เดิม กว้าง ๕ ๐. เมตร จะติดและทับรางระบายน้ำ ถ้าช่วงฤดูฝนน้ำท่วมขังจะเปิดฝาราง
ระบายน้ำเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชังไม่ได้ จึงเห็นควรแก้ไขจากเดิม ผิวจราจรกว้าง     
๕.0๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนา 0.0๕ เมตร เปลี่ยนเป็น ผิวจราจรกว้าง ๔.00 
เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จึงขอมติที่ประชุมสภา เพื่อขออนุมัติ

 เปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดที่ยื่นญัตติครับ 

ประธานสภาฯ ผมอยากถามสมาชิกว่าจะให้ผมขอมติที่ประชุมทีละโครงการหรือทั้งสองโครงการพร้อมกัน
ครับ 

นายบัณฑิต แพงสาร ผมขอเสนอว่าให้ขอมติทีละโครงการครับ เพราะเป็นโครงการที่ต่อเนื่องครับ 

นายศักดิ์ศรี สีกา    ผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกหมู่ที่ 2 ให้ขอมติทีละโครงการครับ  

ประธานสภาฯ   ผมขอมติโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง (ซ่อมสร้าง) สายหน้าวัด
   สว่างอารมณ์ ดอนเตย ถึง สี่แยกทางหลวงชนบท หมู่ที่ 1  ขนาดผิวการจราจรกว้าง 5.00 
   เมตร ยาว 211 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เป็นจำนวนเงนิ 500,000 บาท 
   เรื่องเดิม ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนน
   คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยาง สายวัดสว่างอารมณ์ ดอนเตย สี่แยกทางหลวง
   ชนบท หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนา 0..๕ เมตร เอกสารที่
   เกี่ยวข้องดังนี้ 
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๑. คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ที่ ๓๘๔/๒๕'๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
๒. สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๗๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
๓. รายงานการควบคุมงาน สัปดาห์ที่ ๑ และ ๒ 
ข้อเท็จจริง ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวฯข้างต้น

 ได้ออกตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างปรากฏว่า ถ้าปูพ้ืนทางผิวแอสพัสท์ติกทับถนน
 คอนกรีตเดมิ กว้าง ๕.๐๐ เมตร จะติดและทับรางระบายน้ำ ถ้าช่วงฤดูฝนน้ำท่วมขังจะ 
 เปิดฝารางระบายน้ำเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังไม่ได้ จึงเห็นควรแก้ไขจากเดิม ผิวจราจร
 กว้าง ๕.00 เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนา 0.0๕ เมตร เปลี่ยนเป็น ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐
 เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร  สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติโปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วย 

- เห็นชอบ  จำนวน  8 เสียง 
   - ไม่เห็นชอบ  จำนวน  -  เสียง 
   - งดออกเสียง  จำนวน  -  เสียง 

ประธานสภาฯ  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 8  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง -  เสียง มติที่ประชุม
   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน   ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยได้ยื่นญัตติครับ  

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ประธานสภาฯ  ผมขอมติโครงการปรบัปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง (ซ่อมสร้าง) สายบ้านดอนเตยถึง
   โคกสี หมู่ที่ 8  ขนาดผิวการจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 211 เมตร หนา
   เฉลี่ย 0.05 เมตร เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท  

เรื่องเดิม ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนน
 คอนกรีตเป็นถนนลาดยาง สายสายบ้านดอนเตย - โคกสี หมู่ที่ ๘ ผิวจราจรกว้าง ๕.00 
 เมตร ยาว 211 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ที่ 383/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
6. สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๗๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
๓. รายงานการควบคุมงาน สัปดาห์ที่ ๑ และ ๒ 
ข้อเท็จจริง ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับหัสดุโครงการดังกล่าวฯข้างต้น    
ได้ออกตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างปรากฏว่า ถ้าปูพ้ืนทางผิวแอสฟัสท์ติกทับถนนคอนกรีต
เดิม กว้าง ๕ ๐. เมตร จะติดและทับรางระบายน้ำ ถ้าช่วงฤดูฝนน้ำท่วมขังจะเปิดฝาราง
ระบายน้ำเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชังไม่ได้ จึงเห็นควรแก้ไขจากเดิม ผิวจราจรกว้าง     
๕.0๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนา 0.0๕ เมตร เปลี่ยนเป็น ผิวจราจรกว้าง ๔.00 เมตร 
ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติโปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วย 

- เห็นชอบ  จำนวน  8 เสียง 
   - ไม่เห็นชอบ  จำนวน  -  เสียง 
   - งดออกเสียง  จำนวน  -  เสียง 
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ประธานสภาฯ  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 8  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง -  เสียง มติที่ประชุม
   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน   ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยได้ยื่นญัตติครับ  

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีเรื่องจะแจ้งในระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่
   ครับ  ผมขอเชิญครับ 

ส.อบต. หมู่ที่ 2 ผมขอทวงถามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนาพ่อก้อน วงษา ถึง ถนนปฏิรูป และ
นายนาเท มนต์คาถา ถึง สวนยางนายอึ่ง วงษา  ครับ ขอให้คณะผู้บริหารช่วยชี้แจงต่อ
สภาด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ส.อบต. หมู่ที่ 6  ผมขอทวงถามเรื่อง น้ำประปา ไม่พอใช้ และ เรื่องกล่องไฟฟ้าประปา  
เรื่อง ถนนนาพ่อวี  หรหมน้อย ถึง ลำน้ำเมา และถนนสายบ้านพ่อวงค์  อนุวงษา ถึง

 ถนนลาดยางทำใหม่ (โนนดินแดง) ชำรุดมาก ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญสมาชิกท่านอื่นครับ 

ส.อบต. หมู่ที่ 7  ผมเรื่องความเดือดร้อนราษฎร จำนวน 2 เรื่อง  
   1. เรื่อง กุยทางถ่างป่าถนนสายดอนยาว – ดอนเตย – ดอนแฮด  ที่เสนอไปแล้ว ก็ยังไม่
   เห็นทางคณะผู้บริหารดำเนินการ รถใหญ่ไปไม่ได้ ไปได้เฉพาะรถเล็ก  

2. เรื่อง น้ำไฟฟ้า อบต. เป็นผู้ดูแล ตรงท่อเมนท์มีการเจาะ ทำให้ปลายน้ำไม่มีน้ำ
 เพียงพอ 

ส.อบต. หมู่ที่ 5  เรื่องฝุ่นละอองถนนสายข้างบ้านนายจำรัส  แสนเสิก ถึง วังขอน  
   2. เรื่อง น้ำประปาดอนแสนเสิก บางวันก็มา บางวันไม่มา  
   3. เรื่องถนนสายหน้าบ้านนายเสงี่ยม วงษา ถึง โรงเรียนจิตนา ในฤดูฝนสัญจรไม่ได้ครับ 

ส.อบต. หมู่ที่ 9  ดิฉันขอทวงถามเรื่องน้ำประปา หมู่ที่ 9 ที่ว่าจะแยกออกจากประปาของหมู่ที่ 4 ค่ะ 

ประธานสภาฯ  1. เรื่อง น้ำประปาหมู่ที่ 1, 2, และ หมู่ที่ 3 เพ่ือจัดหางบประมาณซื้อปั้มน้ำเพ่ิมอีกตัวครับ 

   2. เรื่อง เครื่องปรับอากาศห้องประชุม เนื่องจากเสีย และมีเสียงดัง 

ประธานสภาฯ   เชิญ ส.อบต. หมู่ที่ 7 ครับ 

ส.อบต. หมู่ที่ 7   ผมขอเพ่ิมเติมครับ เรื่องซัมเมอร์ประปา หมู่ที่ 7 ครับ ขออนุมัติสภาแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดซื้อ
   เรื่องไปถึงไหน ตามหลายรอบแล้วครับ  
ประธานสภาฯ   เชิญท่านนายก ได้ชี้แจงครับ 

นายก อบต.  ที่ล่าช้า เนื่องจากไม่มีในแผน ต้องไปปรับปรุงก่อนครับ  

ประธานสภาฯ  อธิบาย เรื่องการจัดทำวาระการประชุม และเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างรายทางชำรุดเสียหาย 
  (ร้านตัดผมนายรวน)  

ส.อบต. หมู่ที่ 2  เป็นไฟฟ้าส่วนตัวครับ   

รองนายกฯ   มีก่ีจุดครับ 
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 ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหมครับ   

ส.อบต. หมู่ที่ 7  ผมอยากสอบถาม เรื่อง การดูแล ซ่อมแซม เรามีสิทธิ์สอบถามได้หรือไม่ครับ และสามารถ
   แจ้งต่อคณะกรรมการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าได้ไหมครับ   

นายก อบต.  ผมได้ประชุมหลายครั้งแล้วครับ และเคยแจ้งต่อสมาชิกให้ทำหนังสือเสนอต่อผู้บริหารเลยครับ 

ประธานสภาฯ  เชิญเลขาท่านนายก ครับ  

เลขานายก อบต.  ผมขอชี้แจงเรื่องของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าครับ ว่าในขณะนี้ไม่สามารถจัดเก็บค่าไฟฟ้าได้
  ตั้งแต่ปี 64 และ ปี 65 อยากฝากในสมาชิกช่วยแจ้งให้ชาวนามาจ่ายค่าน้ำด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  ฝากท่านเลขาได้ไปประชุมกับคณะกรรมการและชาวบ้านให้เข้าใจในการในน้ำทำนาปรังครับ 
  มีสมาชิกท่านอื่นจำเสนอความเดือนร้อนของชาวบ้านหรือไม่ 

 
ทีป่ระชุม   ไม่มี  

ประธาน   ประธานกล่าวปิดการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เวลา 15.00 น.   
 

 
  
 
  ลงชื่อ                                    ผู้จดรายงานการประชุม 

                                 ( นางนิลุบล  ผาลี ) 
                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย 
                        

                                
 ลงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                  ( นายสุรเชษฐ์   วงษา ) 
                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย 

 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ลงชื่อ…………….……………                       ลงชื่อ…………..……………… 
(นายประยงค์  สิงห์โพธิ์/ส.อบต.หมู่ 7)                               (นายบัณฑิต แพงสาร/ส.อบต.หมู่ 2) 

 
ลงชื่อ……………..….………… 

(นายสวรรค์ แสนเสิก/ส.อบต.หมู ่5) 



 
 

 

 


